

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิกในอิสลาม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเชze อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผู้เขียน	นายโน้มะดรูฟานี นาเหะ
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2561

### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ในอิสลาม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเชze อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเชze อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความเข้าใจระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ชุมชนบ้านคล้า ตำบลตาเชze อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มชาวบ้าน

ผลการวิจัยพบว่า หลักคำสอนอิสลามให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก มุ่งเน้นให้กระทำดี ความยุติธรรม สำหรับความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิก ชุมชนบ้านคล้า เป็นความสัมพันธ์ทึ้งอยู่บนฐานของความเป็นเพื่อนและญาติ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ด้านประเพณี ความสัมพันธ์ด้านการค้าขายและความสัมพันธ์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีทั้งสอดคล้องกับหลักคำสอนศาสนาและขัดแย้ง ชุมชนดังกล่าวมีแนวทางการสร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ด้านสังคม ด้วยการให้เกียรติ ช่วยเหลือ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักศาสนา เพื่อวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยจากวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นวิจัยเชิงปริมาณ

คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ด้านสังคม, ต่างศาสนิก, ในอิสลาม, บ้านคล้า

Thesis Title	The Relations of Society between Muslims and non- Muslims in Islam: A Case Study of Bankhla, Tambol Tasek, Mueang District, Yala Province
Author	Mr.Mohamatrufanee Bahe
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2019

## **ABSTRACT**

The study on “The Relations of society between Muslims and non-Muslims in Islam: A Case Study of Bankhla, Tambol Tasek, Mueang District, Yala Province” The objective of this research is; 1) to Study The Relations Feature of Society between Muslims and non-Muslims of Bankhla, Tambol Tasek, Mueang District, Yala Province, 2) to Study A way to Understand The Relations of Society between Muslims and non-Muslims of Bankhla, Tambol Tasek, Mueang District, Yala Province. The Research was Employed Qualitative Research, Collected data from Documentary sources and In-depth interviews by key informant 3 groups, Leaders of Community and Religious, Scholars and Villagers.

The Research resulted in Finding that: The Relations of Society between Muslims and non-Muslims of Bankhla, Tambol Tasek, Mueang District, in Yala Province have been very long and based on good neighborhood and cousin. for this Relations therefore The Relations of Tradition, Education and Transaction between Muslims and Non-Muslims, This The Relations was Consistent and Inconsistent in Islamic doctrine. This Community there are Understanding Guidelines for the Relations of society which is a respectful, cooperate in righteousness and Understanding in religion doctrine. Researcher can be change model from qualitative research come to quantitative research.

**Keyword:** The Relations of Society, non-Muslims, in Islam, Bankhla.

الباحث	موضع البحث
محمدروفاني باهيء	العلاقة الاجتماعية بين المسلمين مع غيرهم في الإسلام: دراسة بان خلاء، منطقة تاسيء، مركز مغناج، محافظة جالا نموذجاً
التخصص	الدراسات الإسلامية
العام الجامعي	1440 هجرية

### مستلخص البحث

هذا البحث عنوانه العلاقة الاجتماعية بين المسلمين مع غيرهم في الإسلام: دراسة بان خلاء، منطقة تاسيء، مركز مغناج، محافظة جالا. نموذجاً، ويهدف إلى 1) دراسة مظاهر العلاقة الاجتماعية بين المسلمين مع غيرهم في بان خلاء، منطقة تاسيء، مركز مغناج، محافظة جالا ؛ 2) دراسة طرق التفاهم بين المسلمين مع غيرهم في بان خلاء، منطقة تاسيء، مركز مغناج، محافظة جالا. وهو بحث وصفي تحليلي ، يعتمد الباحث على المراجع والمصادر والمقابلات المعمقة. ويجمع الحقائق من كتب التفسير والحديث والفقه والأوراق البحثية. وأما المقابلات المعمقة فيجمع البيانات المقابلة من الشخصيات المختارة وهم ثلاثة : فئة قيادة المجتمع وإمام القرية والعلماء وأهل القرية ويكون عددهم 15 شخصاً.

أظهرت النتائج أن الإسلام يعطي اهتماماً بعلاقة المسلمين مع غيرهم وأن تكون هذه على الخير والعدالة. وأن تكون العلاقة الاجتماعية بين المسلمين مع غيرهم في بان خلاء، منطقة تاسيء، مركز مغناج، محافظة جالا تبني على علاقة الصداقة والأقارب بذلك إلى العلاقة العرفية والتجارية والعلاقات التعليمية، وهذه العلاقات منها ما يوافق حكم الإسلام ومنها ما يخالفها، وأما طرق التفاهم بين المسلمين مع غيرهم في هذه القرية يكون على الاحترام بعضهم البعض الآخر والمساعدة والتعاون على عمل الخير والبر والتفهم في الدين. ولمزيد من البحث يمكن للباحث استبدال المنهج البحثي الوصفي التحليلي إلى البحث الكمي.

**الكلمات المفتاحية:** العلاقة الاجتماعية، مع غيرهم، في الإسلام، بان خلاء.